

“ทำดีเพื่อพ่อ”

ภาวะผู้นำ ตามศาสตร์ของพระราชา



เรื่อง : พัฒพงษ์ สงวนรักษ์

เรียบเรียง/ภาพ : เพ็ญภา พรหมทิต

“ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้ว ช่วยกันทำ ” จากพระบรมราโชวาทดังกล่าว จะเห็นได้ว่ายังมีบุคคลหนึ่งซึ่งยึดถือหลักการทรงงานนี้ เพื่อทำงานและบริหารจัดการ บุคลากรให้เป็นไปได้ด้วยดี นั่นคือ คุณพัฒพงษ์ สงวนรักษ์ หรือ คุณโบ๊ท ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทไทย-นิฮอนซิลส์ จำกัด ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการโรงงานรุ่นที่ 5 ซึ่งความดีที่ทำ FM Loyalty ขอบันทึกความดีฉบับที่ 8 ดังนี้



FMC : หลักคำสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ยึดถือและนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

คุณพัฒพงษ์ : ผมยึดหลักการทรงงานของในหลวงท่านอยู่ 2 คำ คือ “ไม่ติดตำรา” กับ “ปลูกป่าในใจคน” คำว่าไม่ติดตำรา คือการที่เราไม่ยึดติดอยู่กับทฤษฎีมากเกินไป ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคน บางทีสิ่งที่อยู่ในตำราเมื่อนำมาปฏิบัติจริงกลับไม่เกิดผล การทำงานบางอย่างต้องมีความยืดหยุ่น ปรับวิธีการให้ตรงกับงานที่ทำ ส่วนคำว่า ปลูกป่าในใจคน คือ ในการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน เราก็นำมาปรับใช้ตรงที่ว่า การที่เราได้ทำงานในโรงงาน มีตำแหน่งผู้จัดการ เราไม่สามารถออกคำสั่งเพียงอย่างเดียวได้ แต่เราต้องลงไปทำงานร่วมกัน ให้เรารับรู้ปัญหา แก้อไขไปพร้อมๆกัน เหมือนที่ในหลวงท่าน เป็นพระราชอาแต่ลงมาทำงานร่วมกับประชาชน

FMC : อยากรู้เล่าช่วงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่ 9

คุณพัฒพงษ์ : ช่วงชีวิตที่เกี่ยวข้องกันนับเป็นตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาร ได้เห็นพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ได้ศึกษาจากพระราชกรณียกิจ หรืออย่างตอนเด็กๆ ก็ได้ร่วมกิจกรรมในการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์ท่าน รวมถึงในวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี ผมก็จะเฝ้าหน้าจอโทรทัศน์ เพื่อรอฟังพระบรมราโชวาท โดยมีความรู้สึกเหมือนการฟังพ่อสอนเราที่เป็นลูก ทำให้ทัศนคติในด้านการทำงานของผมเป็นไปอย่างเข้าใจมากขึ้น

FMC : ในชีวิตได้รับแรงบันดาลใจอะไรจากในหลวง

คุณพัฒพงษ์ : ได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านขณะทรงงานจนพระเสโทไหล เป็นรูปที่สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของการทำงาน ว่าหากเราลงมือทำงานด้วยความตั้งใจ ผลก็จะแสดงออกมา และยังชี้ให้เห็นถึงความพยายามว่า ต่อให้พบเจออุปสรรคต่างๆมากมาย หากเราทำด้วยความตั้งใจและมองไปถึงจุดมุ่งหมาย เราก็จะสามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จ

FMC : เหตุใดจึงยกพระองค์ท่านเป็นบุคคลต้นแบบ

คุณพัฒพงษ์ : จากภาพที่เคยเห็นมาตลอด เรามีความเข้าใจว่าการเป็นพระราชอา วิถีชีวิตจะแตกต่างจากคนธรรมดาหรือคนทำงานทั่วไป แต่สิ่งที่ผมเห็นคือเหมือนท่านลงมาจากฟ้าเพื่อมาทำงานบนดินกับประชาชน ท่านไม่มีความถือพระองค์ แม้บทบาทของท่านเป็นพระราชอา แต่ท่านก็ทำหน้าที่ในการทำงานให้แผ่นดิน ไม่จำเป็นต้องเป็นพระราชอาที่นั่งอยู่บนบัลลังก์อย่างที่เรเคยเข้าใจ ผมจึงยึดท่านเป็นบุคคลต้นแบบในด้านการทำงานตรงที่ว่า ทุกคนต่างก็ต้องทำหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถทำหน้าที่อื่นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้



การงานใดดีไม่อาจสำเร็จได้ด้วยเพียงลำพัง หากแต่ต้องช่วยเหลือกัน เพราะงานทุกงานจะต้องพาดพิงเกี่ยวโยงกันเป็นเหมือนที่ คุณพัฒพงษ์ สงวนรักษ์ เป็นบุคคลหนึ่งที่ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ของการเป็นผู้จัดการตามบทบาทหน้าที่เท่านั้น แต่ยังมองเห็นและร่วมทำงานในส่วนต่างๆไปกับพนักงานทุกคนตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงขอบันทึกความดีของ FM ท่านนี้ เพื่อเผยแพร่สู่ “FM ทำดีเพื่อพ่อ” ไปยังอุตสาหกรรมต่างๆต่อไป



FACTORY
MANAGEMENT